

Số: 2851/LĐTBXH-TL

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2006

V/v hệ số phụ cấp chức vụ đối với các  
viên chức quản lý các đơn vị hạch toán  
phụ thuộc không xếp hạng.

Kính gửi: Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam

Trả lời công văn số 337/LĐTL ngày 18/5/2006 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước thì Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các công ty nhà nước xếp hạng I được xếp lương phụ cấp chức vụ: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng xếp lương chuyên môn nghiệp vụ công phụ cấp chức vụ theo hạng công ty. Đối với các viên chức lãnh đạo các bộ phận (phòng, ban, phân xưởng) của các đơn vị hạch toán phụ thuộc không xếp hạng của các công ty trên xếp lương chuyên môn nghiệp vụ công phụ cấp chức vụ với các mức như sau:

- Quản đốc, Trưởng phòng xí nghiệp và tương đương: 0.3;
- Phó quản đốc, Phó trưởng phòng xí nghiệp và tương đương: 0.2.

2/ Theo qui định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP nói trên thì việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty. Trường hợp Công ty cổ phần cơ khí - xây dựng giao thông vận dụng thang lương, bảng lương nhà nước qui định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP nói trên thì khi chuyển, xếp lương cho nhân viên, viên chức quản lý cũng phải thực hiện theo đúng qui định trên.

Đối với những người lao động làm công việc bảo vệ và thủ kho nhưng lại được công ty vận dụng xếp lương và đóng bảo hiểm xã hội theo chức danh ngạch cán sự, kỹ thuật viên, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ở các doanh nghiệp qui định tại Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ thì chuyển xếp lương mới vào chức danh nhân viên bảo vệ của bảng lương nhân viên ban vệ, bảo vệ trật tự tại các điểm sinh hoạt văn hoá công cộng, bến xe, nhà ga, bến cảng và bảo vệ mới ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP nói trên.

